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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท ซีเอ็มโอ  จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม     
ดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

รายช่ือกรรมการที่เข้าประชุม 

1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอนันต์    เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. นายเสริมคุณ    คุณาวงศ ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายชเล     คุณาวงศ ์ กรรมการ 

5. นายอุปถัมป์   นิสิตสุขเจริญ  กรรมการ 

รายช่ือผู้ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นายวุฒิพันธ์  ธนะเมธานนท์ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. นายยุทธพงศ์   เชื้อเมืองพาน     ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 

4. นางสาวประไพ   เก่งกรีฑาพล      ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 

5. นายจักรพัชร  นิ่มศิร ิ  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน 
     ไทย 

เริ่มการประชุม 

 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานใน
การประชุม พิธีกรแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย เป็นจ านวน 113,921,148 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.56 ของผู้เข้าร่วมประชุม และมีผู้มอบฉันทะ 42 ราย เป็นจ านวน 498,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.44 ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 67 ราย เป็นจ านวนหุ้น 114,420,013 
หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.79 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยกรรมการที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คือ 
นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปปฏิบัติ
ภาระกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ เสี่ยงสูงของโรคระบาด COVID-19 จึงอยู่ระหว่างการกักตัวตาม
มาตรการของรัฐบาล  

 ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
“ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่



  

 2 / 8 

น าเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนน ามา
ค านวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป”   

 ประธานไดก้ล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ร่วมเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพ่ือความโปร่งใส และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร์   
11 พฤษภาคม 2563 

 ประธานในการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
2563 ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นด้วย  จ านวน  114,420,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นด้วย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- งดออกเสียง จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- บัตรเสีย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 ประธานในการประชุมไดม้อบหมายให้นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมี
เนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ 

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี  2563 โดยแบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม  ดังนี้ 
Automobile Industry, Digital Industry, Financial Industry, Consumer and 
Skincare Products, Retail Business, Real Estate Industry, Government 
Sector, Museum และ Music & Entertainment 

- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 2564 ของกิจการและบริษัทย่อย โดยยังถือเป็นปีแห่ง
ความท้าทายของบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีเว้นท์ทั้งระบบ บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นผู้น าด้าน 
Digital Event เพ่ือตอกย้ าความส าเร็จ พร้อมขยายงานด้าน Hybrid Event ต่อไปใน
อนาคต 

- เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี 

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทฯ
ประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
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บริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบแล้ว  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตดิ้วยเสียงข้างมาก อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นด้วย  จ านวน  114,005,913  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.638 
- ไม่เห็นด้วย  จ านวน        414,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.362 
- งดออกเสียง จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- บัตรเสีย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 

 ประธานในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40% 
ของก าไรสุทธิ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลไปรวมทั้งสิ้น 0.207 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 99% 
ของก าไรสุทธิ อย่างไรก็ดี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 จึงท าให้มีผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ 45.29 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นด้วย  จ านวน  114,005,913  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.638 
- ไม่เห็นด้วย  จ านวน        414,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.362 
- งดออกเสียง จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- บัตรเสีย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ 

 เนื่องจากประธานในการประชุมมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้นายอนันต์ 
เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชุมแทน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 ในปีนี้มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นางสาวอานุสรา       
จิตต์มิตรภาพ และ นายชเล  คุณาวงศ์ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ
ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ดีในปีนี้ไม่มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการ
ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระออกจากต าแหน่งในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 
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 พิธีกรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทราบว่า เพ่ือให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส
เป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้ามา
ใหมท่ั้งสองท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

นางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ   
- เห็นด้วย  จ านวน  114,420,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นด้วย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- งดออกเสียง จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- บัตรเสีย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

นายชเล  คุณาวงศ์   
- เห็นด้วย  จ านวน  114,420,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นด้วย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- งดออกเสียง จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- บัตรเสีย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

วาระท่ี 6   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 

 ประธานในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวม
ทั้งสิ้น 1,452,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการมีมติไม่ขอรับค่าตอบแทนจ านวน 1 งวด และไม่มี
การจ่ายค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี ประธานในการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 ซึ่งก าหนดไว้เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 3,920,400 บาท  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท 
ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาทด้วยคะแนนเสียง  

- เห็นด้วย  จ านวน  114,005,913  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.638 
- ไม่เห็นด้วย  จ านวน        414,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.362 
- งดออกเสียง จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- บัตรเสีย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

วาระท่ี 7   พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2564 

 ประธานในการประชุมขอให้นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้  

 บริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากัด เป็นบริษั ทตรวจสอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เป็นไปตาม
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มาตรฐานและได้รับการรับรองจาก กลต. อีกทั้งมีความอิสระในการท างาน โดยในปี 2564 ได้
เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ดังนี้ 

 
 คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชี

ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย  รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนาย
เสถียร  วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
นางสาวอัจฉรา  สุขในใบบุญ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4642 หรือนางสาวกนิษฐา  ศิริพัฒน
สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชี
ท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท
ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 3500 หรือนายวิชัย  รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายเสถียร  
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
นางสาวอัจฉรา  สุขในใบบุญ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4642 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน
สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 10837 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชี
ท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของ
บริษัทประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท  

- เห็นด้วย  จ านวน  114,420,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นด้วย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- งดออกเสียง จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
- บัตรเสีย  จ านวน       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

วาระที่ 8  วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี    - 

  

 

หน่วย : บาท

บาท %
ค่าสอบบญัชี 1,240,000 1,420,000 (180,000) (13%)
ค่าสอบบญัชบีริษัทยอ่ย 860,000 1,140,000 (280,000) (25%)
ค่าบริการอ่ืน - -

รวม 2,100,000 2,560,000 (460,000) (18%)

ประเภทค่าตอบแทน 2564 2563
เพ่ิมขึ้น / ลดลง
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 ประธานในการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  

 นายจักรพัชร นิ่มศิริ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยว่า เหตุใดใน
รายงานประชุมปีก่อนระบุไว้จ านวน 1,110,000 บาท แต่ในรายงานประจ าปี 2563 ระบุค่าสอบบัญชีบริษัท
ย่อยเป็นจ านวน 1,140,000 บาท  

 นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ชี้แจงว่า เนื่องจากในระหว่างปี 2563 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือ 
บริษัท มิวซ์ เค เอเจนซี่ จ ากัด จึงมีการช าระสอบบัญชีเพ่ิม 

นายปราโมทย์  ลิบรัตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี ้
1. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเกิดจากอะไร  
2. TFRS 9 และ TFRS 16 มีผลกระทบต่องบการเงินของ CMO อย่างไร 
3. ในปี 2563 เงินลงทุนใน Streaming Studio ครบวงจร เป็นจ านวนเงินเท่าใด  

นางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชัยสกุล ชี้แจงว่า องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเกิดจาก
การตีมูลค่าที่ดิน ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 15 (รายงาน
ประจ าปีหน้า 169-170) ในส่วนของ TFRS 9 และ 16 ผู้สอบบัญชีได้ลงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3 (รายงานประจ าปีหน้า 137-138) 

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เงินลงทุนใน Streaming Studio ครบวงจรส่วนใหญ่
เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว มีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของระบบการถ่ายท าซึ่งเป็นวงเงินประมาณ 
5 แสนบาท ในปี 2563 มีรายได้จากการจัดงานในส่วนของ Streaming Studio ประมาณ 70 ล้านบาท  

นายวรชัย  ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี ้
1. สถานการณ์ธุรกิจของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นอย่างไร 
2. การประเมิน Book Value ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนเกิดจากการประเมินราคาท่ีดินใหม่ใช่หรือไม่ 
3. บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากัด มีการลดจ านวนพนักงานหรือไม่ 

 นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าอุปกรณ์ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงที่สุดในเครือฯ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท พีเอ็ม เซ็น
เตอร์ จ ากัด ได้ปรับโครงสร้างองค์กรทั้งการปรับลดจ านวนพนักงาน และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรได้เป็นจ านวนมาก 
จึงสามารถบริหารให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการด าเนินงานในภาวะวิกฤตินี้ ในส่วนของ  Book 
Value มาจากการประเมินที่ดินใหม่จึงท าให้มีการบันทึกราคาสินทรัพย์เป็นราคาปัจจุบัน 

นายประวิทย์  เจษฎาอภิมุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามดังนี้ 
1. ธุรกิจ Digital Event มีคู่แข่งจ านวนเป็นมากหรือไม่ 
2. รายได้หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันมาจากส่วนใด 
3. บริษัทฯ มีโครงการขยายธุรกิจออกไปหรือไม่ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาซึ่งก าลังเป็นกระแส

ในปัจจุบัน 
4. หากปีใดบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายปันผล ควรมีการพิจารณาการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญ (Warrant) หรือไม ่
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 นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจ Digital Event มีคู่แข่งเป็นปกติของธุรกิจ อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่จึงสามารถรองรับลูกค้าได้เป็นจ านวนมาก โดยรายได้หลักของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบันมาจากธุรกิจ Digital Event เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่คาดการณ์ว่าหาก
สถานการณ์คลี่คลายลง Digital Event ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการจัด Event ในอนาคต การขยายธุรกิจ
ออกไปตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะ บริษัทฯ ได้ติดตามและศึกษาถึงความเป็นไปได้ หากมีโอกาสก็อาจ
พิจารณาขยายธุรกิจดังกล่าว ในส่วนของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะรับไว้
พิจารณา 

 นายอัฐม พะเนียงทอง (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นแบบ Digital 
Event งบประมาณท่ีลูกค้าใช้จ่ายต่อ Event เป็นจ านวนมากขึ้น หรือลดลง เมื่อเทียบกับการจัด Event แบบ
ดั้งเดิม 

 นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า ธุรกิจแบบ Digital Event งบประมาณที่ลูกค้าใช้จ่ายต่อ Event 
อาจไม่เทียบเท่าการจัด Event แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดีจ านวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่ายแบบ Digital Event มี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากลูกค้าเริ่มเรียนรู้การจัด Event ในลักษณะนี้ ซึ่งนอกจากการถ่ายทอดภาพและ
เสียง ยังสามารถสร้างระบบการซื้อขายแบบ Online ควบคู่กันไป ซึ่งถือเป็นการพัฒนาต่อยอดให้ Digital 
Event ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน  

 นอกจากนี้ ยังมีผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ ส่งค าถามล่วงหน้าทาง Email ดังนี้ 

1. ต้นทุนบริการที่เพ่ิมขึ้นในปี 2563 กับการที่รับงานที่มีต้นทุนสูงกว่ามาตรฐานนั้น เหตุเกิด
เพราะมีการแข่งขันสูงหรือไม ่ 

2. บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวตามสถานการณ์โดยท าตลาด Digital Event มากขึ้นนั้น จะท าให้ 
ก าไรขั้นต้นและก าไรสุทธิ มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วยหรือไม ่

3. แนวโน้มของตลาด Digital Event ในปี 2564 และปีถัดไปว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโต
ได้มากน้อยเพียงใด 

 นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า ต้นทุนงานที่สูงขึ้นในปี 2563 เกิดจากต้นทุนงานบางงานที่มีการ
ประมูลมาก่อนหน้าจะเกิดสถานการณ์ COVID-19 และเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางประการในการท างาน ส่งผลให้ต้นทุนและก าไรของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของการท า
ธุรกิจ Digital Event ท าให้บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นสูงกว่า Event ปกติ อย่างไรก็ดีจากยอดขายที่ลดลง จึงท า
ให้ไม่สามารถครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายคงที่ ส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิ บริษัทฯ จึงได้สร้าง Streaming Studio 
ส าหรับให้เช่าเพ่ือเพ่ิมรายได้อีกทาง ส าหรับแนวโน้มของตลาด Digital Event ในปี 2564 คาดว่าจะมีก าลัง
ซื้อสูงขึ้นอย่างมาก และในอนาคต Digital Event จะเป็น New Normal ในการจัดงานที่ควบคู่ไปกับการจัด 
Event แบบดั้งเดิม 

 นอกจากนี้ประธานในการประชุมได้กล่าวสรุปถึงสถานการณ์ COVID-19 ว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงลูกค้ารายส าคัญของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในอย่างเข้มงวดเพ่ือลดต้นทุน และได้ปรับกลยุทธ์เพ่ือเข้าหาธุรกิจใหม่ทั้งด้าน Digital Event และ 
Virtual Content การเกิดสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่สามในปัจจุบัน ส่งผลให้ในขณะที่ธุรกิจก าลังฟ้ืน
ตัวเกิดการหยุดชะงักอีกครั้ง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ คาดว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ธุรกิจต่างๆ จะกลับมาจัด
งานเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยว ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ
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บริษัท, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถฝ่าฟันจนพ้นวิกฤตและมีผลประกอบการที่ดีข้ึนในยุค New Normal  

 เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะน าเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

           รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง 
 
                             

             นางสาวอานุสรา  จิตตม์ิตรภาพ 
                      ประธานคณะกรรมการ 

                                                                    บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 
 


